

Những nghề nghiệp “kinh dị” nhất trong lịch sử loài người

Tác Giả: SE s&#u t&#m

Thứ Ba, 30 Tháng 8 Năm 2011 06:01

Đó là những công việc có hại quá tàn nhẫn, hoặc bị khinh bỉ, hoặc rất nguy hiểm hay vô cùng vất vả ... những việc có những nghề nghiệp phi thường và công việc đó.

Từ những việc nghe qua đã thấy “hãi hùng” những nghề trộm xác chết, chôn cất thay, những chuyên đi bắt đũa đen những việc làm tại những nghề ăn thịt người, đầu chó... tất cả đều là những việc xem như là những công việc khó hiểu nhất trong lịch sử loài người.

1. Sin-Eater “Người ăn thịt người”



Vào thế kỷ 19 tại châu Âu, mỗi khi gia đình ai có người chết, người ta lại thuê một người chuyên ăn đũa cúng bày trên quan tài để gánh tội cho người chết, giúp họ có thể lên được thiên đàng. Những người làm nghề này còn được gọi là “sin-eater” (người ăn tội lỗi), họ thường là những người nghèo đói nhất, bị xã hội xa lánh do công việc của họ. Bị ghét bỏ trong cuộc đời, đói nghèo cùng với tâm lý sợ hãi xu hướng đưa người chết và tội lỗi của hàng chục người. Quả là không mấy dễ dàng cho những người phải làm công việc kỳ lạ này.

2. Punkawallah



Không phải là một công việc nguy hiểm những nghề này là một công việc buồn chán đến ghê người.

Những nghi lễ “kinh dị” nhất trong lịch sử loài người

Tác Giả: SE s&#u t&#m
Thứ Ba, 30 Tháng 8 Năm 2011 06:01

Trong suốt thời gian ngắn của Anh cai trị tại Ấn Độ và Pakistan, quân đội là một phát minh mới rất đáng chú ý, giúp người ta xóa tan đi những cái nóng bức oi ả của vùng đất nhiệt đới này. Tuy nhiên vì chế độ hoàn thiện nên quân đội thời đó chế độ có khả năng tiếp nhận hóa hoàn toàn và đóng góp cho quy trình liên tục thì phải có một người chuyên dùng im một chế và “giết” đi u khi quân. So với công việc của chế độ nh&#ng ng&#i nô lệ phải tiếp nhận xuyên quân mát cho chế độ mình thì việc này còn kinh khủng hơn nhiều vì phải người nguyên tại chế độ ngày, một chế độ đáng là bao, và bản thân công việc thì hoàn toàn tiếp nhận.

3. Whipping boy “Con béch u tại thay”



Khái niệm whipping boy (Người ch&#u tại thay) bắt đầu có vào thế kỷ 15 và 16 tại Châu Âu để chế độ bé thu&#c tiếp nhận lập quý tộc. Con bé này sẽ tiếp nhận chế độ chung và phải chịu trách nhiệm tiếp nhận chế độ i i i m chế độ hoàng đế.

Nó bắt nguồn từ quan niệm vua là người tiếp nhận chế độ b&#i Chúa trời, có thân phận khác hơn và chế độ có vua mới có quy&#n tiếp nhận phải con cái chế độ mình. Tuy nhiên, ngài không thể theo dõi kỹ càng việc duy&#c hoàng đế mà các gia đình thì không tiếp nhận quy&#n “ra đ&#n” với “con trời” nên whipping boy là một giải pháp tại u. Hoàng đế tiếp nhận vì whipping boy lên, cùng ăn, cùng chế độ với hoàng đế nên khi chế độ ki&#n chú b&# tiếp nhận phải b&#i i i m chế độ mình, hoàng đế sẽ chế độ th&#y ăn n&#n, áy náy và không bao giờ tái phạm nữa. Những hậu quả thì đó cũng chế độ là lý thuyết mà thôi.

4. Thảm họa

Thảm họa cho đến bây giờ vẫn là một công việc tại u khi phải làm việc trong một môi trường rất khắc nghiệt, tiếp nhận tiếp nhận, nguy cơ sụp đổ hay tai nạn lao động là rất cao. Hơn nữa có nguy cơ chế độ các loại bệnh viêm phổi và ung thư.



Những nghề nghiệp “kinh dị” nhất trong lịch sử loài người

Tài liệu: SE số 1000

Thị trấn: Ba, 30 Tháng 8 Năm 2011 06:01

Vào hàng trăm năm trước đây, khi khoa học chưa phát triển, các công việc mà chúng ta còn thấy ở thời nay thì công việc này quả là khủng khiếp. Đèn điếu không có nên họ phải dùng đèn dầu để làm việc và nguy hiểm khí gas luôn luôn rình rập. Họ phải làm những công việc này thì đó là công việc mà bị bỏ rơi do luôn phải làm trong môi trường tăm tối, luồn lách cả ngày.

5. Nghề thợ mỏ



Vào thế kỷ 19, sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật cùng những phương pháp mới đã làm nên cuộc cách mạng trong việc khai thác than đá. Số lượng sinh viên tăng vọt và kéo theo đó những yêu cầu về mức độ đào tạo hành nghề cũng tăng cao. Trong khi, chính phủ lại cho phép khai thác mỏ mà không cần phải có những biện pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe của công nhân. Những công nhân này chuyên đi rình rập để tìm kiếm các mỏ than mới và đem bán kiếm tiền. Một công việc kinh dị và đầy rẫy các mối nguy hiểm, và họ luôn luôn phải tránh xa họ do những quy định của chính phủ và nỗi đau của những gia đình nạn nhân.

Nguồn: <http://brainz.org/16-worst-jobs-through-history/>